

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

หน่วยงาน จังหวัดชุมพร

ที่	แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมายดำเนินงาน		ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (ล้านบาท)			ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	ผลการดำเนินการ	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (ระบุงบประมาณเป็นหน่วย : ล้านบาท)				หน่วยงานรับผิดชอบ
		หน่วยนับ	ปริมาณงาน	งบบูรณาการ	งบส่วนราชการ	รวมงบประมาณ				ไตรมาส ๑	ไตรมาส ๒	ไตรมาส ๓	ไตรมาส ๔	
๑	กิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) วันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓ จังหวัดชุมพร	๑๗๐ คน	๑ งาน	๐.๐๐๕๙๕	-	๐.๐๐๕๙๕	จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม	๑๗๐ คน	ผู้บริหาร ข้าราชการ ผู้แทนองค์กรเอกชน และผู้แทนชมรม STRONG จัดทอเพียง ด้านทุจริต รับทราบ ประกาศเจตจำนง สุจริตในการ บริหารงานของ จังหวัดชุมพร	๐.๐๐๕๙๕	-	-	-	สำนักงานจังหวัดชุมพร
๒	โครงการธรรมวิธีสร้างจิตสำนึกดี ด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ	๓๕๐ คน	๑ งาน	๐.๒๖๕	-	๐.๒๖๕	จำนวนข้าราชการ ข้าราชการองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น พนักงานราชการ และนักเรียน นักศึกษา ที่เข้าร่วมโครงการ	๓๕๐ คน	ยกเลิกโครงการ เนื่องจากปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙	-	-	-	-	สำนักงานจังหวัดชุมพร

๓	แผนการตรวจสอบการคลัง การเงิน การบัญชี และการพัสดุของ อปท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔	อปท. ๗๙ แห่ง	๑ งาน	-	๐.๐๕	๐.๐๕	อปท. ในเขตจังหวัด ชุมพรที่ได้รับการตรวจ แนะนำการปฏิบัติงาน ด้านการเงิน การบัญชี และการพัสดุ จาก สจจ. ชุมพร ปีงบประมาณละ ๑ ครั้ง	ร้อยละ ๘๐	อปท. ในเขตจังหวัด ชุมพรที่ได้รับการ ตรวจแนะนำการ ปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี และการ พัสดุ จาก สจจ.ชุมพร ปีงบประมาณละ ๑ ครั้ง จำนวน ๖๔ แห่ง	-	๐.๐๑๘	๐.๐๒๗	๐.๐๐๕	สำนักงานส่งเสริม การปกครองท้องถิ่น จังหวัดชุมพร
๔	กำหนดช่องทางกรรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์จากประชาชน	๔ ช่องทาง	๑ งาน	-	-	-	จำนวนเรื่องร้องเรียน	๔	สามารถแก้ไขปัญหา เรื่องร้องเรียนได้อย่าง รวดเร็วลดการทุจริต ของเจ้าหน้าที่	✓	✓	✓	✓	สำนักงานที่ดินจังหวัดชุมพร
๕	เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ การประกาศ เจตนาธรรมณ์ "สุจริต โปร่งใส มหาไทยใส สะอาด ๒๕๖๔"	๙๐ คน	๑ งาน	-	-	-	ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ได้รับทราบและถือปฏิบัติ	๙๐ คน	ข้าราชการและ เจ้าหน้าที่ที่ได้รับทราบ และถือปฏิบัติ จำนวน ๙๐ คน	✓	✓	✓	✓	สำนักงานที่ดินจังหวัดชุมพร และสาขา
๖	โครงการคัดเลือกข้าราชการกรมที่ดิน ผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมดีเด่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔	๑ คน	๑ งาน	-	-	-	จำนวนบุคลากร	๑ คน	ข้าราชการ/ ลูกจ้างประจำใน สังกัดสำนักงานที่ดิน จังหวัดชุมพรและ สาขา ได้รับการ พิจารณาคัดเลือกส่ง กรมที่ดิน	✓	✓	✓	✓	สำนักงานที่ดินจังหวัดชุมพร และสาขา
๗	กิจกรรมส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดเข้า ร่วมกิจกรรมในวันสำคัญที่เกี่ยวข้องกับชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ตาม กำหนดการของจังหวัดชุมพร	๒๕ คน	๑ งาน	-	-	-	จำนวนครั้งที่บุคลากร ของสำนักงานป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดชุมพรเข้าร่วมพิธี ตามกำหนดการของ จังหวัดชุมพร	๑๒ ครั้ง	บุคลากรของ สำนักงานป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย จังหวัดชุมพรได้ ตระหนักและเห็นค ความสำคัญของการมี จิตสำนึกที่ดี มีความ รักชาติ ศาสนา และ พระมหากษัตริย์	✓	✓	✓	✓	สำนักงานป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัยจังหวัด ชุมพร

๘	กิจกรรมส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดเข้าร่วมแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมเกี่ยวกับการรณรงค์ต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ	๒๕ คน	๑ งาน	-	-	-	จำนวนครั้งในการเข้าร่วมกิจกรรมแบบบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต	๑ ครั้ง	บุคลากรของสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชุมพรได้เข้าร่วมการรณรงค์ต่อต้านการทุจริต	✓	✓	✓	✓	สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชุมพร
๙	จัดให้มีการประชุมเจ้าหน้าที่เพื่อติดตามผลการดำเนินงานของสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชุมพร	๒๕ คน	๑ งาน	-	-	-	จำนวนครั้งในการเข้าร่วมประชุมของเจ้าหน้าที่สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชุมพร	๑๒ ครั้ง	บุคลากรของสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชุมพรได้รู้และทราบถึงแนวททางขั้นตอนตามระเบียบแบบแผนที่ใช้ในการปฏิบัติงาน เพื่อเสริมสร้างการปฏิบัติงานอย่างโปร่งใสและตรวจสอบได้	✓	✓	✓	✓	สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชุมพร
๑๐	การเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับงบการเงินและบัญชีโดยใช้รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนปิดประกาศไว้ ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์หน้าห้องปฏิบัติงานของสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชุมพร	๒๕ คน	๑ งาน	-	-	-	จำนวนครั้งที่ปิดประกาศรายงานไว้ที่บอร์ดประชาสัมพันธ์หน้าห้องปฏิบัติงานฯ	๑๒ ครั้ง	ประชาชนรับรู้และเข้าถึงข้อมูลข่าวสารด้านการเงินและบัญชีเพื่อความโปร่งใสและเสริมสร้างระบบการปฏิบัติงานของหน่วยงาน	✓	✓	✓	✓	สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชุมพร
๑๑	โครงการเสริมสร้างจริยธรรมข้าราชการ	๖๕ คน	๑ งาน	-	๐.๐๐๐๕	๐.๐๐๐๕	จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๕	๖๕ คน	เจ้าหน้าที่ที่มีคุณธรรมและจริยธรรม	๐.๐๐๐๕	-	-	-	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชุมพร

ปัญหา อุปสรรค

ปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ทำให้ไม่สามารถจัดกิจกรรมซึ่งเป็นการรวมตัวของคนหมู่มากได้

ข้อเสนอแนะ

- ไม่มี -

